




หนา้ 1 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมยง ชาวนา ประธานสภาฯ สมยง ชาวนา  
2 นายสินชัย หาญศรี รองประธานสภาฯ สินชัย หาญศรี  
3 นางดรุณณี นาดี เลขานุการสภาฯ ดรุณณี นาดี  
4 นางเปรมฤดี ตระกูลสันติรัตน์ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑ เปรมฤดี ตระกูลสันติรัตน์  
5 นายส าราญ กลางพิมาย สมาชิกสภา อบต. ม. ๒ ส าราญ กลางพิมาย  
6 นายอรุณ ใจสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๓ อรุณ ใจสูงเนิน  
7 นางสาวสุวีนา ศรีบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. ๔ สุวีนา ศรีบุญเรือง  
8 นายบริสุทธิ์ ชาวสวน สมาชิกสภา อบต. ม. ๕ บริสุทธิ์ ชาวสวน  
9 นางส ารวย โขสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. ๗ ส ารวย โขสันเทียะ  

10 นายประทวน เทศแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม. ๘ ประทวน เทศแก้ว  
11 นางสาวสุกัญญา ศรีบุดดา สมาชิกสภา อบต. ม. ๙ สุกัญญา ศรีบุดดา  

12 นายณรงค์ จันทร์พรม สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑ ณรงค์ จันทร์พรม  
13 นายเสถียร ประวันนา สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓ เสถียร ประวันนา  
14 นางนุจรี คิดถาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔ นุจรี คิดถาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี นายก อบต.บัวใหญ่ สุกัญญา  ชัยศรี  

2 นายบุญสวย  อยู่บุรี รองนายก อบต.บัวใหญ่ บุญสวย  อยู่บุรี  

3 นายสมปอง  ช้างสาร รองนายก อบต.บัวใหญ่ สมปอง  ช้างสาร  
4 นายบุญเรือง  คอกสี เลขานุการ นายก อบต.บัวใหญ่ บุญเรือง  คอกสี  
5 นายไสว  ทิพอาราม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ไสว  ทิพอาราม  
6 นายชัชวาลย์  หยิบสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ชัชวาลย์  หยิบสูงเนิน  
7 นายบุญชู  โชยจอหอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บุญชู  โชยจอหอ  
8 นายพล  ไพงาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 พล  ไพงาม  
9 นางสาวราตรี  มีภู่ นักวิชาการเงินและบัญชี ราตรี  มีภู่  

10 นางวิภาดา  ขอหวนกลาง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ วิภาดา  ขอหวนกลาง  
11 นางสาวภิรมย์ยา  มณีวงษ์ นักวิชาการเกษตร ภิรมย์ยา  มณีวงษ์  
12 นายบุญจันทร์  สมบัติไทย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บุญจันทร์  สมบัติไทย  
13 นายวิเศษ  มะโนรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 วิเศษ  มะโนรัมย์  
14 นางสาวนิษฐากรณ์ บุญแผน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 นิษฐากรณ์ บุญแผน  
15 นายเสวียน  หมั่นกิจ หัวหน้าส านักปลัด เสวียน  หมั่นกิจ  
16 นายชัยยัณต์  คงมา นักทรัพยากรบุคคล ชัยยัณต์  คงมา  
17 นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ รองปลัด อบต.บัวใหญ่ ประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์  
18 นางธัญญาวรรณ  อยู่เย็น ผู้อ านวยการกองคลัง ธัญญาวรรณ  อยู่เย็น  
19 นายวิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ วิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์  

20 นายอนุสรณ์  อัศวเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุสรณ์  อัศวเสนา  
 

เมื่อถึงก าหนดเวลาเปิดการประชุม นางดรุณณี  นาดี เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งให้สมาชิก 
สภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมเข้าห้องประชุม พร้อมได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม ซึ่งเมื่อครบ
องค์ประชุมแล้วได้เรียนเชิญ นายสมยง  ชาวนา ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระศรีรัตนตรัย เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ 
ประธานสภาฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสมยง  ชาวนา 1. ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เนื่องใน 
  ประธานสภาฯ  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในส่วนก าหนดการนั้น เจ้าหน้าที่จะถ่ายเอกสารแจกให้สมาชิก 
สภาฯ ทุกท่าน 

นายสมยง  ชาวนา 2. ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
  ประธานสภาฯ  ได้มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่คนใหม่ได้มาบรรจุที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ ่ต าแหน่ง 

นักวิชาการเกษตร และ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ขอเชิญแนะน าตัว 
 



หนา้ 3 

น.ส.ภิรมย์ยา  มณีวงษ ์ - ได้กล่าวแนะน าตัวต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ และขอค าแนะน า 
  นักวิชาการเกษตร ต่อที่ประชุมสภาฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
นางวิภาดา  ขอหวนกลาง - ได้กล่าวแนะน าตัวต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ และขอค าแนะน า 
  เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ ต่อที่ประชุมสภาฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
นายสมยง  ชาวนา - ในฐานะฝ่ายกิจการสภาฯ ยินดีต้อนรับ น.ส.ภิรมยา  มณีวงษ ์ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร 
  ประธานสภาฯ  และนางวิภาดา  ขอหวนกลาง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
   เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖5 
นายสมยง  ชาวนา  - ในระเบียบวาระที่ ๒ นี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ร่วมตรวจสอบส าเนา 
  ประธานสภาฯ เอกสารรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 

12 พฤษภาคม 2565 อีกครั้งก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกท่านใด จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนหรือไม่ครับ ก่อนที่กระผมจะขอมติ 
  ประธานสภาฯ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ครบถ้วนและถูกต้อง 
ที่ประชุม - เมื่อผู้ เข้าประชุมทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารบันทึ กรายงานการประชุมดังกล่าว 

เรียบร้อยแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 
มติที่ประชุม ผู้มาประชุม 14   คน 

รับรอง  11   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง 

  ไมร่ับรอง         ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
นายสมยง  ชาวนา 3.1 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570) เพ่ิมเติม 
  ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ขอเชิญนายก อบต.บัวใหญ่ ชี้แจง 

รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - สืบเนื่องจากเราได้จัดประชุมประชาคมระดับต าบล เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      (นายก อบต.) (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จะด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2566 มีโครงการบางโครงการไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
ดังกล่าว องค์การบริหารต าบลบัวใหญ่ จึงได้ประชุมประชาคมระดับต าบลเพื่อให้เป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือที่จะได้น าโครงการบรรจุ 
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
ได้รับทราบแล้วนั้น และในวันนี้จึงได้น าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอความเห็นแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 ต่อไปค่ะ 

 
 
 
 



หนา้ 4 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติในท่ีประชุม  
  ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ครับ 
มติทีป่ระชุม ผู้มาประชุม 14   คน 

รับรอง  11   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง 
ไม่รับรอง         ไม่มี 

 
นายสมยง  ชาวนา 3.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
  ประธานสภาฯ  ครั้งที่ 16 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 7 รายการ ขอเชิญรองปลัด อบต.บัวใหญ่ รักษา 

ราชการแทน ปลัด อบต.บัวใหญ่ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ โดยต าแหน่ง ชี้แจง 
รายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ - ในระเบียบวาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
  รองปลัด อบต.บัวใหญ่ งบประมาณ ๒๕๖5 ครั้งที่ 16 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 7 รายการ โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
   ส านักปลัด 

โอนลด 
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจ้างนักเรียนท างานในช่วงปิดภาคเรียน  
งบประมาณอนุมัต ิ50,000 บาท (หา้หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 4,000 บาท งบประมาณ 
คงเหลือหลังโอน 31,000 บาท 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น 4,000 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง 
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ่าย ขอโอน 
เพ่ิมครั้งนี้ 4,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
เครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 

 

กองคลัง 
โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย 
ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ  
1,466,340 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณ 
คงเหลือก่อนโอน 586,080.64 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันแปดสิบบาทหกสิบสี่ 
สตางค์) ขอโอนลดครั้งนี้ 5,900 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 580,180.64 บาท 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น 5,900 บาท 
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ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุตพร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว ซึ่งไมไ่ด้ตั้ง 
งบประมาณไว้จ่าย ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ 5,900 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 5,900  
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุตพร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว 
โอนลด 
2. แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย 
ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ  
1,466,340 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณ 
คงเหลือก่อนโอน 580,180.64 บาท (ห้าแสนแปดหมื่น หนี่งร้อยแปดสิบบาทหกสิบสี่ 
สตางค์) 3,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 576,680.64 บาท 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น 3,500 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กแบบ 2 ลิ้นชัก จ านวน 1 หลัง ซ่ึงไม่ได้ตั้ง 
งบประมาณไว้จ่าย ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ 3,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 3,500  
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็กแบบ 2 ลิ้นชัก จ านวน 1 หลัง 
โอนลด 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย 
ประจ า) ประเภทเงินเดอืนขา้ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ  
1,466,340 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณ 
คงเหลือก่อนโอน 576,680.64 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทหกสิบ 
สี่สตางค์) ขอโอนลดครั้งนี้ 4,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 572,680.64  
บาท 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น 4,000 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตูเ้หล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 1 หลัง ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
ไว้จ่าย ขอโอนเพ่ิมครั้งนี ้4,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 4,000 บาท เพื่อ 
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 1 หลัง 

 

กองการศึกษาฯ 
โอนลด 
1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทวัสดุการศึกษา งบประมาณอนุมัติ  ๒๐ ,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้ 
3,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 16,500 บาท 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น 3,500 บาท 
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ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
1. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่ได้ตั้ง 
งบประมาณไว้จ่าย ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ 3,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 3,500  
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร จ านวน 1 เครื่อง 
โอนลด 
2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทวัสดุการศึกษา งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 16,5๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอโอน 
ลดครั้งนี้ 15,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,500 บาท 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น 15,000 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
2. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 2  
เครื่อง ซ่ึงไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้จ่าย ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ 15,000 บาท งบประมาณ 
คงเหลือหลังโอน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ 
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครื่อง 

 

กองส่งเสริมการเกษตร 
โอนลด 
1. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการ 
ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอโอนลดครั้งนี้  
17,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 33,000 บาท 

รวมขอโอนลดทั้งสิ้น 17,000 บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
1. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จ่าย ขออนุมัติโอนเพ่ิมครั้งนี ้ 
17,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 17,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
 ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภา 
ท้องถิน่ ขอขอบคณุค่ะ 

นายสมยง  ชาวนา - ขอขอบคุณ รองปลัด อบต.บัวใหญ่ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บัวใหญ่ ในฐานะเจ้าหน้าที ่
  ประธานสภาฯ  งบประมาณ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับทราบ  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
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นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สงสัยหรือสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติในท่ีประชุม  
  ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 16 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จ านวน 7 รายการ ครับ 
มติทีป่ระชุม ผู้มาประชุม 14   คน 

รับรอง  11   เสียง 
งดออกเสียง   3   เสียง 

     ไม่รับรอง         ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสมยง  ชาวนา - ในระเบียบวาระที่ 4 กระผมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
  ประธานสภาฯ  ทุกท่าน อยากจะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ ขอเชิญครับ 
นายบุญจันทร์  สมบัติไทย - ในนามของพ่ีน้องประชาชน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร 
   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ผู้อ านวยการกองช่าง และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บัวใหญ่ ที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบอุทกภัย  

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีถนนช ารุดเสียหายหลายจุดด้วยกัน เช่น  
คลองอีสานเขียว ซึ่งคณะผู้บริหารก็ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก ่
ประชาชนในการใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก ขอขอบคุณครับ 
- เมื่อคราวการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพ่ิมเติม ที่ผ่านมา ผมได้ร้องเรียนร้องทกุข์ ขอ 
ความอนุเคราะห์ท่อระบายน้ า ก็ขอขอบคุณ ที่ให้ความอนุเคราะห์ท่อระบายน้ า จ านวน  
10 ท่อน แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ด าเนินการวางท่อระบายน้ า ไม่ทราบว่าจะออกมาด าเนินการ 
เมื่อใด จึงอยากให้ช่วยเร่งด าเนินการให้ด้วย ขอบคุณครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ท่อระบายน้ า ที่ได้ร้องทุกข์เข้ามา นายกก็ได้ด าเนินการน าท่อ 
      (นายก อบต.) ระบายน้ าไปให้ และได้ประสานกับสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ว่า อบต. จะลงพ้ืนที่ไป 

ด าเนินการให้ แต่เนื่องจากจะลงไปด าเนินการให้ เกิดฝนตกมาเสียก่อนก็เลยไม่ได ้
ด าเนินการให้ แต่ทั้งนี้จะเรง่ด าเนินการให้ ขอขอบคุณค่ะ 

นางเปรมฤดี  ตระกูลสันติรัตน์ - ขอความอนุเคราะห์มายังท่านนายก ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ส ารวจถนนหมู่บ้าน  
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1) โกล์ดเด้นแลนด์ เนื่องจากได้ร้องทุกขม์านานแล้ว และอยากให้ด าเนินการซ่อมแซมถนน 

สายจากหน้าโรงพยาบาลบัวใหญ่ เกิดการช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ขอขอบคุณค่ะ 
นายส าราญ  กลางพิมาย - ขอความอนุเคราะห์หินคลุกเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2) ถนนสายบ้านโนนพลวงไปบ้านห้วยแคน และอยากให้ช่วยเร่งด าเนินการให้ด้วย 

- ถนนสายบ้านโนนพลวง ไปบา้นหนองพะเนียด การสัญจรไปมาล าบาก เนื่องจากถนน 
ช ารุด จ านวน 2 จุด ด้วยกัน จึงขอความอนุเคราะห์หินคลุก เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
ให้กับพ่ีน้องประชาชนที่สัญจรไปมา ขอขอบคุณครับ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - เรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข ์นายกขอมอบให้ รองปลัด อบต.บัวใหญ่ ประสาน ผอ.กองช่าง 
      (นายก อบต.) ให้ลงพื้นที่ออกส ารวจตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ร้องเรียนร้องทุกข์ แต่ขอน าเรียนให้ 

สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และถนนสายหน้าโรงพยาบาลบัวใหญ่ หากเกิดฝนตกก็จะท าให้ 
ถนนช ารุดเสียหายเพ่ิมข้ึน เราจึงได้เล็งเห็นว่าถ้าเกิดฝนทิ้งช่วงแล้วจะลงไปด าเนินการ 
ซ่อมแซมเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และส่วนถนนสายบ้านโนนพลวง  
ก็จะให้กองช่างออกไปด าเนินการส ารวจอีกครั้งหนึ่ง และจะจัดหางบประมาณในการ 
จัดซื้อหินคลุกเพ่ือมาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พ่ีน้องประชาชนที่สัญจรไปมา  
ขอขอบคุณค่ะ 

 



หนา้ 8 

นางส ารวย  โขสันเทียะ - บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ าท่วมขัง บริเวณสามแยกบ้าน 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7) นายเอี้ยง ไปคุ้มหนองบน ซึ่งเกิดถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุดด้วยกัน อยากให้ลง 

พ้ืนที่ไปส ารวจตรวจสอบด้วย ขอขอบคุณค่ะ 
นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นางสาวสุกัญญา  ศรีบุดดา - ขอความอนุเคราะห์ท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.10 เมตร จ านวน 10 ท่อน 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9) เพ่ือให้สามารถระบายน้ าออกสระหนองสะแบง บริเวณหน้าศาลปู่ตา เนื่องจากเกิดฝนตก 

น้ าไม่สามารถระบายออกมาได ้ขอขอบคุณค่ะ 
นายณรงค์  จันทร์พรม - บ้านน้ าอ้อม หมู่ที่ 11 ช่วงที่เกิดฝนตกเม่ือสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและรองปลัด 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11) อบต.บัวใหญ่ ก็ได้ลงพื้นที่ออกส ารวจเกี่ยวกับถนนที่ได้ด าเนินการถมดินและวางท่อระบาย 

น้ าเพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังบริเวณถนนดังกล่าว อยากให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จด้วย 
- ตะแกรงเหล็ก ที่ได้ผ่านการขอความเห็นชอบจากสภาฯ ไปแล้วนั้น อยากให้ช่วยเร่งรัด 
ผู้ว่าจ้างออกมาด าเนินการให้ด้วยเพื่อเป็นการระบายน้ าให้ดียิ่งขึ้น 
- เรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่าง วัสดุอุปกรณ์ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วหรือไม่  
เนื่องจากได้ร้องทุกข์มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้ว ไม่ทราบว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - เรื่อง การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ช่วงที่ผ่านมา ด้วยสภาพอากาศที่ชื้น การออกไป 
      (นายก อบต.) ด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้านั้นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ และการออกไปด าเนินการ 

ซ่อมแซมไฟฟ้า อบต. ของเรา ได้ให้พนักงานออกไปด าเนินการซ่อมแซมวันอังคารและวัน 
พฤหัสบดี เนื่องจากว่าพนักงานของ อบต.บัวใหญ่ นั้น มีภารกิจที่มากมาย 
- เรื่อง ตะแกรงเหล็ก จะแจ้งผู้ว่าจ้างให้ออกมาด าเนินการให้ เนื่องจากผู้ว่าจ้างได้ท า 
สัญญาไปแล้ว แต่ยังไม่ออกมาด าเนินการก็จะช่วยเร่งรัดให้อีกครั้งหนึ่ง 
- เรื่อง การออกไปด าเนินการซ่อมแซมถนน ขอดูสภาพอากาศเสียก่อน เนื่องจากถ้าเรา 
ออกไปด าเนินการซ่อมแซมนั้นเกิดฝนตกมาน้ าก็กัดเซาะถนนเหมือนเดิม แต่ก็ไม่ได้นิ่งเฉย 
แต่อย่างใดก็พยายามช่วยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนที่สัญจรไปมา 
ได้รับความปลอดภัย ขอขอบคุณค่ะ 

นางสาวสุวีนา  ศรีบุญเรือง - ขอขอบคุณมายังคณะผู้บริหาร ช่วงที่เกิดฝนตกหนัก อ่างเก็บน้ าบ้านท่าเนิน หมู่ที่ 4 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4) เกิดการช ารุดเสียหาย คณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ออกส ารวจและได้ด าเนินการซ่อมแซม 

จนแล้วเสร็จ 
- ขอความอนุเคราะห์หินคลุก ซ่อมแซมถนนสายไปอ่างเก็บน้ าบ้านท่าเนิน หมู่ที่ 4 ซอย 
บ้านนายพิกุล กล้าหาญ 
- ช่วงที่เกิดฝนตกหนัก ที่ผ่านมา เกิดน้ าท่วมขังบริเวณหน้าบ้านนางสอน แนบกลาง 
ถนนทรุดตัว ระยะทาง 10 เมตร ช่วยออกไปด าเนินการส ารวจให้ด้วย ขอขอบคุณค่ะ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - ในช่วงที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักทุกหมู่บ้านก็ได้ประสบปัญหาน้ าท่วม ถนนเกิดการช ารุด 
      (นายก อบต.) เสียหาย ซึ่งก็เป็นเหตุที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 และบ้าน 

ท่าเนิน หมู่ที่ 4 ก็ประสบปัญหาเป็นจ านวนมาก ก็อยากให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน หากเกิด 
เหตุใด อยากให้แจ้งมาทาง Application Line เพ่ือที่ อบต.บัวใหญ่ จะได้สั่งการและเร่ง 
ออกไปด าเนินการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในต าบลบัวใหญ่ 

 
 
 
 



หนา้ 9 

นายอรุณ  ใจสูงเนิน - เรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) ทุกหมู่บ้านมีความต้องการอยู่แล้ว เนื่องจากคุณภาพดี 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3) และส่องสว่างดี หมู่บ้านละ 2 จุด ก็ยังดี ไม่ทราบว่าได้ด าเนินการจัดซื้อมาหรือไม่ 

- เรื่อง ฝายน้ าล้น ที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ตอนนี้ก็เกิดการช ารุดเสียหายเป็นที่เรียบร้อย  
จึงอยากให้ช่วยด าเนินการซอ่มแซม เปลี่ยนเป็น วางท่อเหลี่ยม ขอบคุณครับ 

นายสมยง  ชาวนา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ประธานสภาฯ 
นางนุจรี  คิดถาง  - ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ได้ออกมาด าเนินการซ่อมแซมฝายโคกโนนงู ที่เกิดการช ารุด 
(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14) เสียหาย แต่พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน อยากให้ อบต. ด าเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ า  

จ านวน 3 จุด เนื่องจากเกิดฝนตกไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้เลย และคลองอีสานเขียว  
เกิดการช ารุดน้ ากัดเซาะพังเสียหาย จ านวน 2 จุด ด้วยกัน และขอความอนุเคราะห์ 
หินคลุก บริเวณซอยบ้านนางหนูจิตร ขอขอบคุณค่ะ 

นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี - ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ หมู่บ้านใดที่ม ี
      (นายก อบต.) ความต้องการหินคลุก อยากให้กรอกเอกสารมายัง อบต. ด้วย หรือร้องทุกข์ ผ่าน  

Application Line เพ่ือที่ อบต. จะได้มีข้อมูลในการจัดหาหินคลุก และในส่วนของบ้าน 
หนองตะไก้ หมู่ที่ 7 ก็จะเร่งออกไปส ารวจตามที่ได้แจ้งมาแล้วนั้น และขอความอนุเคราะห์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 เนื่องจากว่าหมู่บ้านของทา่นมีอุโมงค์รถไฟ ท่าน 
นายอ าเภอบัวใหญ่ ได้แจ้งมาว่า หากเกิดฝนตกและมีปริมาณน้ าสูงขึ้น อยากให้ท่านแจ้ง 
มายัง อบต.บัวใหญ่ เพ่ือทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้น าแผงกั้น เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ประชาชนใช้เส้นทางนี้เหมือนที่ได้เป็นข่าวที่ผ่านมา เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนที่ใช้การสัญจรไปมา และทางรอด บ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์  
หมู่ 14 ขอความอนุเคราะห์แจ้งมายัง อบต. บัวใหญ่ ให้ทราบด้วย เพ่ือที่เราจะได้ 
ประสานไปยังการรถไฟให้การรถไฟออกมาด าเนินการแก้ไข ขอขอบคุณค่ะ 

นายสินชัย  หาญศรี - ขออนุญาตสอบถาม นายสมปอง ช้างสาร รองนายก อบต.บัวใหญ่ ตามท่ีประชาชนได้ 
 รองประธานสภาฯ ร้องทุกข์มายัง อบต.บัวใหญ่ อยากทราบว่า ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว และในเรื่อง+ 

การออกไปด าเนินการซ่อมแซมถนนพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 6 ได้ฝากมา 
ขอบคุณ คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกไปด าเนินการแก้ไขและบรรเทาความ 
เดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างรวดเร็ว และขณะนี้เหลือเพียงจุดเดียว 
ที่ยังไม่ได้ออกไปด าเนินการซ่อมแซม ก็คือ คลองอีสานเขียว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะ 
ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหาร อย่างเช่นเคย ขอขอบคุณครับ 

นายสมปอง  ช้างสาร - ขอน าเรียนแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ ตามท่ีได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์
  (รองนายก อบต.) ผ่าน Application Line ซึ่งผู้ร้องทุกข์ได้แจ้งกับผมว่า เวลาออกไปด าเนินการอยากให้ 

สมาชิกในแต่ละหมู่บ้าน ออกไปดูพื้นท่ีที่ได้รับความเสียหายด้วย และกระผมกอ็ยากให้ 
สมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้านที่ออกไปนั้นถ่ายรูปส่งมาทาง Line กลุ่ม สภา อบต.บัวใหญ่  
ของเรา เพ่ือที่จะได้น าเข้าสภาฯ เพ่ือปรึกษาหารอืและหาวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีต าบลบัวใหญ่ของเรา ขอขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 
 




